

จดหมายข่าว ฉบับ 2/2566

ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Center)

1

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนากฎเกณฑ์ มาตรฐาน ด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 สำหรับ วิศวกร/สถาปนิก ณ ห้องโรงแรม โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพร้อม ด้วยนายณัฐพล รุ่งประแสง หัวหน้า กลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐาน อาคารใหม่ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่งประแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เครื่องกลร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับวิศวกร/สถาปนิก ในประเด็นของการบังคับใช้กฎหมาย BEC รวมถึงการดำเนินงานของผู้ตรวจประเมินอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน



2

การสัมมนาเตรียมความพร้อมเสริมสมรรถนะ สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ BEC ครั้งที่ 2 ในวันที่

31 พฤษภาคม 2566 และ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 502 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี

ผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมสัมมนา จำนวนรวม 60 คน โดยการสัมมนา ครั้งนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาในส่วน ของกฎหมาย การอัปเดตโปรแกรม BEC ที่พัฒนามาเป็น Web-Based ซึ่งมีความคล่องตัวมากขึ้นในการ ใช้งาน ปัญหาที่เจอในการใช้งานเพื่อ รวบรวมและนำไปปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ดียิ่ง ขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในการทำงาน



3

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนากฎเกณฑ์ มาตรฐานด้านพลังงาน ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 29 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดยมีวิศวกร/สถาปนิกและ ตัวแทนจากบริษัทก่อสร้างหริมาตรพ์ยัต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจำนวนรวม 64 คน การประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายโสภณ มณีโชติ ให้เกียรติเป็น ประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วม รับฟังและร่วมพูดคุยในการประชุม ดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการให้ ความคิดเห็นในมุมมองของผู้ตรวจฯ BEC และผู้ประกอบการในเรื่องของจำนวน เงินในการคิดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ทั้งสองฝ่าย รวมถึงการต่ออายุของ ใบอนุญาตผู้ตรวจฯ ก็ยังเป็นปัญหา ทั้งในเรื่องของการต่ออายุด้วยการ อบรมความต่อเนื่องทางวิชาชีพหรือ



การต่ออายุด้วยผลงาน ซึ่งยังเป็น เรื่องค่อนข้างยาก และผู้อำนวยการฯ จึงรับความคิดเห็นต่าง ๆ มาเพื่อ

พัฒนากระบวนการในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น



4

การสัมมนาเตรียมความพร้อมเสริมสมรรถนะ สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ BEC ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ในวันที่พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 502 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ตรวจประเมินฯ BEC เข้าร่วมการ สัมมนาจำนวน 30 คน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เนื้อหาในส่วนของกฎหมายและการใช้งานโปรแกรม BEC ผ่านประสบการณ์ที่แต่ละท่านพบเจอในระหว่างการดำเนิน จริ่ง รวมถึงเป็นเวทีในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ใน การช่วยพัฒนาโปรแกรม BEC ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม ผู้ตรวจประเมินฯ อีกด้วย

ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Center)

อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : 2e.center@gmail.com เว็บไซต์ : www.2e-building.dede.go.th โทรศัพท์ : 0-2225-2412

โทรสาร : 0-2225-2412 Facebook : BEC Center